

# Nhộn nhịp sản xuất đầu xuân

(Tiếp theo trang 1)



Không khí lao động trên công trường thi công cầu vượt sông Trà Lý thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển.

do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Công ty đã ký đơn hàng sản xuất bảo đảm việc làm cho người lao động đến cuối năm 2021; công việc đều đặn, thu nhập của công nhân cũng ổn định bảo đảm cuộc sống. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm duy trì sản xuất, kinh doanh, chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe người lao động. Tranh thủ những ngày đầu năm thị trường cũng đã trở lại làm việc từ sáng sớm. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Với phương châm kinh doanh của doanh nghiệp là phục vụ, chăm sóc khách hàng chu đáo, thân thiện nên kết thúc kỳ nghỉ tết, cán bộ, người lao động của Công ty trở lại làm việc ngay, kịp thời đáp ứng nhu cầu mua sắm



Công nhân Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiên Hải) bắt tay ngay vào sản xuất ngày đầu năm mới.

phương tiện giao thông và sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy cho khách hàng. Hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đại lý Toyota Thái Bình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Với niềm vui vừa ăn mừng phát điện 10 tỷ KWh, cán bộ, nhân viên Công ty Nhiệt điện Thái Bình hào hứng bước vào làm việc trong mùa xuân mới. Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Từ trong năm, các tổ máy phát điện của nhà máy được kiểm tra, bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn tốt nhất nên chúng tôi rất yên tâm vận hành phát điện tối đa công suất góp phần

bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất công nghiệp của tỉnh và an ninh năng lượng quốc gia. Còn tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình, các cán bộ và công nhân cũng phấn khởi và tập trung làm việc trong ngày đầu xuân. Ông Vũ Hùng Việt, Giám đốc Công ty cho biết: Ngay trong tháng 1, chúng tôi đã sản xuất và xuất được 19.500 tấn Amon Nitrat ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Năm 2021, mục tiêu của Công ty phấn đấu sản lượng sản xuất đạt 180.000 tấn Amon Nitrat, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Không chỉ trong các

nhà máy, xí nghiệp, trên các công trường xây dựng, khí thế lao động của các đơn vị cũng trở nên nhộn nhịp, hối hả ngay từ ngày đầu năm mới. Trên công trường thi công tuyến đường bộ ven biển, các đơn vị thi công đã huy động máy móc và tập trung nhân lực triển khai xây dựng các hạng mục cầu vượt sông Trà Lý 2, ông Vũ Văn Toàn, phụ trách thi công tuyến đường bộ ven biển, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh cho biết: Trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng tôi đã tập kết máy móc, trang thiết bị và nguyên vật liệu tại chân công trình, vì vậy ngay đầu năm mới này, chúng tôi bắt tay thi công rất thuận lợi, sẵn sàng cho ngày hợp long cầu Trà Lý 2 theo đúng tiến độ cam kết với UBND tỉnh. Vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung sản xuất, kinh doanh, đó là tinh thần chung của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh trong những ngày đầu xuân này. Tất cả cùng nhau thi đua giành thắng lợi mới từ ngày đầu, tháng đầu và phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 góp phần đưa công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

## THÊU MINH LĂNG

# Gặp khó do dịch bệnh

Do tác động của dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, làng nghề thêu truyền thống xã Minh Lăng (Vũ Thư) chịu tác động và gặp nhiều khó khăn. Vượt lên khó khăn đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cố gắng duy trì hoạt động, đồng thời thay đổi phương thức sản xuất, tiếp cận thị trường, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khôi phục sản xuất khi dịch bệnh chấm dứt. 22 năm sản xuất, kinh doanh thêu truyền thống xuất khẩu đi các nước trên thế giới, từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng năm 2020 được đánh giá là năm khó khăn nhất của Công ty TNHH Thêu xuất khẩu Tuấn Dương (thôn Phú Lôi, xã Minh Lăng). Ông Hoàng Đình Chiêm, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty chủ yếu sản

xuất các đơn hàng cao cấp do khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc đặt. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số đơn hàng giảm sâu, doanh thu cả năm chỉ đạt trên 300 triệu đồng, bằng 10% so với mọi năm. Số lao động trực tiếp và lao động về tinh của Công ty các năm trước đạt trên 100 người thì hiện nay chỉ còn hơn 10 người. Thu nhập của lao động làm nghề thêu hiện chỉ đạt 3 - 4 triệu đồng/người/tháng (trước dịch đạt 6 - 7 triệu đồng/người/tháng). Việc làm khó khăn, thu nhập giảm đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý người lao động. Công ty TNHH Thêu xuất khẩu Tuấn Dương chấp nhận thua lỗ, thực hiện các chính sách để giữ chân công nhân. Điều Công ty mong muốn nhất hiện nay là dịch Covid-19 sớm được

đẩy lùi để ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không riêng công ty lớn, cơ sở thêu truyền thống của chị Nguyễn Thị Nhuận cũng lao đao do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị Nhuận chia sẻ: Cơ sở của gia đình tôi nhận hàng thêu tranh, theo yêu cầu dài truyền thống phục vụ thị trường nội địa và xuất sang thị trường Trung Quốc. Những năm trước, cơ sở thường xuyên thu hút 50 - 60 thợ thêu, việc làm luôn ổn định, đặc biệt những dịp cuối năm, hàng hóa rất chạy. Từ đầu năm 2020 đến nay thì khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua sản phẩm thêu của người tiêu dùng trong và ngoài nước giảm hẳn. Cơ sở của tôi nhận được rất ít đơn hàng, sản phẩm thêu bán từ do trong nước cũng ế ẩm. Gần 1 năm nay, cơ sở luôn hoạt

động cầm chừng, thậm chí có 2 tháng, cơ sở không có việc phải nghỉ hoàn toàn. Đến nay, với nỗ lực lớn của gia đình tôi, cơ sở duy trì được việc làm cho hơn 10 lao động, thu nhập của thợ thêu từ 70.000 - 100.000 đồng/ngày. Nhiều năm qua, tổ hợp thêu tranh truyền thống của gia đình anh Nguyễn Như Cảnh (thôn Phú Lôi, xã Minh Lăng) hoạt động ổn định và cho thu nhập khá. Trước dịch Covid-19, tổ hợp thường thu hút từ 20 - 30 lao động về tinh, thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhu cầu mua sản phẩm thêu của người tiêu dùng trong và ngoài nước giảm hẳn. Cơ sở của tôi nhận được rất ít đơn hàng, sản phẩm thêu bán từ do trong nước cũng ế ẩm. Gần 1 năm nay, cơ sở luôn hoạt

tiên mua sắm thuốc men, đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu, sản phẩm tranh thêu có thể mua sắm sau, do đó thị trường tiêu thụ tranh thêu khó khăn. Tôi nghĩ, chỉ khi nào cả thế giới chung tay kiểm soát được dịch Covid-19 thì các hoạt động sản xuất nói chung và nghề thêu nói riêng mới ổn định sản xuất được. Trải qua nhiều tháng trầm, những năm gần đây (trước khi dịch Covid-19 xảy ra), nghề thêu truyền thống ở Minh Lăng đang đi vào giai đoạn phát triển ổn định, hiệu quả. Xã có 3 doanh nghiệp sản xuất hàng thêu cho các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 5 cơ sở, tổ hợp thêu nhỏ lẻ; toàn xã có trên 1.000 thợ thêu, thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng nặng nề đến nghề thêu truyền thống ở Minh Lăng. 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ hợp đều khan hiếm đơn hàng, lao động bị mất việc làm. Một số doanh nghiệp, cơ sở nỗ lực chuyển sang

sản xuất các sản phẩm thêu bán tự do thị trường nội địa nhưng không hiệu quả. Ông Hoàng Đình Vương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã thường xuyên gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để duy trì nghề thêu truyền thống của địa phương. Động viên các cơ sở, doanh nghiệp nhạy bén đổi mới, ứng dụng công nghệ, cải tiến chất liệu, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm mới để thích ứng với tình hình mới là dịch Covid-19 trên thế giới có thể kéo dài hoặc chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục hồi sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. UBND xã tạo

điều kiện thuận lợi về thủ tục giúp các doanh nghiệp, cơ sở vay vốn phục vụ sản xuất. Mong mỗi cửa cán bộ và nhân dân xã Minh Lăng hiện nay là dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để các hoạt động kinh tế - xã hội ổn định, nghề thêu truyền thống được duy trì và phát triển.

QUYNH LƯU



Vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp, cơ sở thêu ở Minh Lăng cố gắng duy trì sản xuất, việc làm cho người lao động.

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

# Chủ động vượt khó

Năm 2020 là năm các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất đồ uống, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Để trụ vững, Công ty đã nỗ lực đổi mới, chủ động vượt khó, tìm hướng đi phù hợp để duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động và nộp ngân sách nhà nước.



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen.

gốc hoàn toàn tự nhiên nên sữa gạo Bibabibo giữ nguyên mùi thơm nhẹ tự nhiên riêng có của gạo Việt Nam. Để tạo sự khác biệt và sự độc đáo cho sản phẩm của mình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã quyết định chọn gạo ST25 - gạo được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới tại hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 được tổ chức ở Manila, Philippines tháng 11/2019 để sản xuất sữa gạo Bibabibo. Ông Trần Văn Trà cho biết thêm: Qua tìm hiểu được biết ST25 là loại gạo thơm ngon được trồng trên các ruộng lúa - tôm nên không dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác để bảo đảm vụ nuôi tôm tiếp theo và đáp ứng các tiêu chuẩn trồng lúa sạch theo mô hình organic. Gạo được chế biến trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại của châu Âu bảo đảm hạt gạo đẹp, sạch, chất lượng và không có chất bảo quản. Một điểm đặc biệt khác của gạo ST25 khiến nó được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới chính là có hàm lượng đạm cao cùng với đó là sắt, canxi,

magie, chất xơ. Hàm lượng đạm trong gạo cao gấp 1,5 so với gạo thường. Với việc cho ra đời sản phẩm sữa gạo Bibabibo từ gạo ST25 ngon nhất thế giới, ngoài đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất, Công ty đã giúp tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân - doanh nghiệp - người tiêu dùng, nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam, tăng thu nhập cho nông dân. Sau 3 năm có mặt trên thị trường, đến nay sữa gạo Bibabibo được bán ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, có mặt ở nhiều siêu thị lớn và được khách hàng rất ưa chuộng, lượng tiêu thụ ngày càng tăng. Sữa có nhiều hương vị khác nhau, được sản xuất với nhiều loại kích cỡ khác nhau: chai loại 500ml, 350ml, 250ml và lon 330ml, 240ml và loại hộp giấy 180ml nên rất tiện dụng.

Năm 2020, trong vô vàn khó khăn, song Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã nỗ lực tìm ra đường lối, chiến lược mới, thị trường mới để phát triển, vì vậy chỉ sau những tháng căng thẳng của dịch Covid-19 mọi hoạt động của doanh nghiệp đã trở lại bình thường. Với 6 công ty thành viên kinh doanh đa lĩnh vực: dệt may, sản xuất đồ uống, bao bì, kinh doanh thương mại, nhà hàng, xây dựng hạ tầng, du lịch... hiện nay Công ty là đối tác uy tín của nhiều doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước, tạo việc làm ổn định cho trên 1.500 lao động với thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng bảo hiểm và bảo đảm các chế độ khác. Cùng với nỗ lực vượt khó trong sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen cũng là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; trong đó doanh nghiệp đã ủng hộ 1.500 thùng sữa gạo Bibabibo cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều năm liên tục, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh về nộp ngân sách cho nhà nước, năm 2020 số nộp của doanh nghiệp đạt 290 tỷ đồng.

NGUYỄN HINH